

## แว่นทรงไหน .. ช่วยให้คุณสวยขึ้น"

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ย. 2552

### "แว่นทรงไหน .. ช่วยให้คุณสวยขึ้น"

ถ้าคุณรักจะสวมแว่นหรือจำเป็นที่จะต้องสวมแว่นแล้ว ไม่ว่าจะแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดก็ตาม นอกจากเพื่อประโยชน์ในการใช้งานแล้ว ก็ต้องคำนึงความสวยงาม เป็นเสมือนเครื่องประดับที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นด้วย

ไม่ใช่ว่าคุณเกิดมาหน้ารูปไข่จะต้องได้เปรียบเสมอไป จนคนรูปหน้ากลมเป็นเลดี้มูน หน้าเหลี่ยมเป็นกบอง จะคิดน้อยอกน้อยใจว่า ชาดินนี้จะใส่แว่นแล้วดูดีไม่ได้เลย เพราะกรรมเก่า อะไรทำนองนั้น ของมันมีวิธีแก้ อยู่ เริ่มจากตรวจดูให้แน่ชัดว่าใบหน้าของคุณนั้นมีรูปทรงอย่างไร หรือถ้าไม่แน่ใจ จะให้คนรอบตัวช่วยบอกก็ได้ รูปร่างเราก็มาดูกันว่า แว่นแบบไหนจึงจะเหมาะ

#### รูปหน้ากลม

แม้ว่าเพลงยาวของหนุ่มไทยจะชมความงามของหญิงสาวว่างามราวดวงจันทร์ ก็ไม่ได้หมายถึงความกลมสวยเหมือนพระจันทร์ แต่หมายถึงความงามที่ดูแล้วนุ่มนวลดังแสงจันทร์ดังนั้นเวลาที่เลือกแว่นตา ควรจะเลือกทรงที่ช่วยทำให้รูปหน้าของคุณดูยาวขึ้นก็คือ กรอบทรงเหลี่ยม ไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนๆ หรือเป็นลักษณะเหลี่ยมๆ มุมๆ สักหน่อยก็ได้ กรอบแว่นก็ควรจะมีสีคอนข้างเข้ม เช่น น้ำตาลเข้ม แดงเข้ม น้ำเงินเข้ม หรือลายกระก็ได้ เพราะสีเข้มของกรอบจะช่วยนำสายตาของคนอื่นให้ไปหยุดอยู่ที่กรอบแว่นเหลี่ยมแทนที่จะเป็นหน้ากลมๆ ของคุณ

#### รูปหน้าหัวใจ หรือสาวรูปหน้าแบบสามเหลี่ยมหัวกลับ

ก็คือสาวหน้าผากกว้าง-คางแคบ ต้องพยายามหาแว่นที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่กว้างที่สุดและแคบที่สุดบนใบหน้าคุณ แว่นตาที่เหมาะสมกับใบหน้าคุณควรจะเป็นทรงกลมหรือวงรี ยาว มนและกรอบแว่นตองบาง มีสีอ่อน ข้อสำคัญคืออย่าเลือกกรอบขนาดใหญ่เกินไป เพราะจะไปเน้นหน้าผากกว้างๆ ของคุณให้ชัดขึ้น

#### รูปหน้าสี่เหลี่ยม

สาวประเภทนี้มักจะเป็นคนที่มีกรามใหญ่ มีโหนกแก้มนูนสูง ซึ่งนี่แหละที่เป็นปัญหา นอกจากจะต้องเลือกทรงของแว่นตาให้มีลักษณะกลม โค้งมน หรือรูปวงรีเพื่อช่วยให้หน้าของคุณเรียวยาวแล้ว คุณยังต้องเลือกกรอบแว่นที่เวลาสวมแล้วอยู่ในระดับเดียวกับโหนกแก้ม เพื่อปิดบังความนูนสูง

ทำให้ไม่เห็นเหลี่ยมบนใบหน้าเด่นชัด  
เพราะช่วงความโค้งของกรอบแว่นจะเป็นเส้นนำสายตาให้ลึ้มความเหลี่ยมบนใบหน้าไปเลย

## รูปหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

จัดว่าเป็นคนรูปหน้ายาว แต่ก็ยาวแบบสี่เหลี่ยมหรือความกว้างของแก้มและคางแทบจะเท่ากัน เหมือนกรอบประตูหน้าต่างต่างแคบๆ ดังนั้น หน้าคุณแม่จะยาว แต่ก็แคบด้วย แก้ได้โดยเลือกหยิบเอาแว่นทรงเหลี่ยม เรขาคณิต ในทางขวางมาสวม จะช่วยทำให้ใบหน้าของคุณดูสั้นลง สมส่วนขึ้น

## รูปหน้าทรงไข่

เอาละ ถ้าคุณมีรูปหน้าเช่นนี้ ก็จงภูมิใจไว้เถอะว่า ทำบุญมาดี โชคดีอย่างสุดๆ เพราะรูปหน้าอย่างคุณ ไม่ว่าจะแว่นทรงไหนๆ ก็หยิบมาวางบนตึงได้อย่างสบายๆ แต่ถาจะให้ดีที่สุดก็คือ กรอบทรงรี เพราะจะเน้นใบหน้ารูปไข่ของคุณให้สวมคมยิ่งขึ้น ขอสำคัญคือขนาด ต้องให้รับกับใบหน้าของคุณ ง่ายๆ เท่านั้นเอง